

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-BCĐ (CA) ngày 05 tháng 7 năm 2024 của BCĐ PCTP, TNXH & XDPT TDBV ANTQ thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024.

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn ngành tăng cường công tác tuyên truyền; nêu cao tinh thần trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban ngành tại địa phương và nhân dân (PHHS) trong công tác phòng, chống mua bán người.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan tại các đơn vị trường học và các tổ chức đoàn thể, đảng viên, CBGV NV và phụ huynh học sinh đối với công tác phòng, chống mua bán người; theo dõi nắm bắt khi thấy có dấu hiệu cám dỗ, lôi kéo, quyến rũ nhằm mua bán người để kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng có biện pháp ngăn ngừa và giải quyết.

Tăng cường giáo dục học sinh luôn có ý thức cảnh giác, giáo dục hình thành các kỹ năng phòng vệ, tuy duy phán đoán cho học sinh trước những tình huống cám dỗ, lôi kéo tác động đến tinh thần và thân thể của các đối tượng xấu.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Phòng GDĐT chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trường học triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, tỉnh ủy, UBND huyện về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Các trường triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7” trong toàn ngành.

Duy trì các hoạt động phối hợp với các ngành trong phòng, chống mua bán người; tổ chức theo dõi, khảo sát tình hình tại đơn vị, báo cáo sơ tổng kết về Công an địa phương và ngành Giáo dục.

2. Công tác tuyên truyền

Các đơn vị trường học thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục CBGV NV, học sinh và phụ huynh học sinh đối với công tác phòng, chống mua bán người.

Tổ chức bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức cảnh giác, tố giác các đối tượng có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với các ngành chức năng tham gia tổ chức chiến dịch tuyên truyền về phòng, chống mua bán người ở lứa tuổi học sinh, mua bán người trong nội địa, mua bán người dưới hình thức lừa gạt xuất khẩu lao động “việc nhẹ lương cao”...

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự... gắn liền với giáo dục hình thành phẩm phẩm chất và kỹ năng cho học sinh.

Thực hiện tuyên truyền bằng pano, khẩu hiệu như: “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” hoặc “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”.

Tổ chức lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào thực hiện nhiệm vụ giáo dục của đơn vị.

Tuyên truyền giáo dục học sinh mức nguy hại, nguy hiểm của việc mua bán người trong tình hình hiện nay.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị tăng cường tham mưu, phối hợp với lãnh đạo địa phương, cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về phòng, chống mua bán người để nâng cao nhận thức cho CBGV và nâng cao ý thức cảnh giác đối với học sinh.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức tuyên truyền và lồng ghép giáo dục hình thành kỹ năng phòng vệ, tinh thần chiến sĩ an ninh nhỏ để các em tự làm chủ bản thân khi đến trường cũng như khi ngoài xã hội.

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý (*trước ngày 15 tháng cuối quý*) và báo cáo năm (*trước ngày 15/12 hàng năm*). Báo cáo gửi về: hainvththanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024. Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCD 138 huyện;
- Các trường MN,TH,THCS;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Tạ Tấn Tuấn